

แล้งจนน้ำตาลทรายสูญ 2.55 หมื่นล.

กระทบรายได้ชาวไร่ 3 แสนครัวเรือน-สอน.ห่างลากยาว

● ภัยแล้งถล่มหนักกระเทือนไร่อ้อย อุดผลผลิตน้ำตาลทรายลดชวบ 1.7 ล้านตัน สูญเม็ดเงินมูลค่า 2.55 หมื่นล้านบาท รายได้ชาวไร่ร้อยละ 3 แสนครัวเรือนลดลง สอน.ห่างเดือนพฤษภาคมหากฝนไม่ตกกระทบยาวถึงผลผลิตอ้อยในปี 60 แยมกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเพิ่มค่าอ้อย 160 บาทต่อตันเจ้ากรรม.ไม่เกิน 9 เมษายนนี้ หวังเป็นของขวัญวันสงกรานต์

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงมากในปีนี้จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยฤดูกาลผลิต 2558/59 ที่จะปิดหีบภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีอ้อยเข้าโรงงานปริมาณทั้งสิ้น 95 ล้านตันอ้อย ต่ำกว่าที่สอน.ประเมินไว้เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตว่าจะมีปริมาณ 109 ล้านตัน และค่าความหวานก็ลดลงมาอยู่ที่ 11.91 ซี.ซี.เอส. ลดลงจากปีก่อนที่มีค่าความหวาน 12 ซี.ซี.เอส. ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่ออ้อย 1 ตันลดลง

เหลือ 103.12 กิโลกรัม (กก.) ต่ออ้อย จากปีก่อนอยู่ที่ 106-107 กก.ต่อตันอ้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลทรายทั้งอุตสาหกรรมลดลงเหลือประมาณ 11.55 ล้านตัน หรือลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำตาลที่หายไปอันเนื่องจากผลกระทบภัยแล้งประมาณ 2.55 หมื่นล้านบาท

“มีชาวไร่ร้อยละ 3 แสนครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากการมีรายได้ลดลง ส่วนการส่งออกน้ำตาลทรายคาดว่าจะลดลง 1.4 ล้านตัน และจากภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประเทศผู้ผลิตอ้อยชั้นนำมีผลผลิตลดลง จนทำให้คาดว่าในปีนี้ผลผลิตน้ำตาลทรายจะหายไปจากระบบประมาณ 5-8 ล้านตัน” นายสมศักดิ์ กล่าวและว่า ในขณะนี้ราคาน้ำตาลรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะอยู่ที่ 15.3-15.4 เซนต์ต่อปอนด์

สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยในปีนี้มีทั้งสิ้น 11 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 5 แสนไร่ เนื่องจากมี

ชาวนาส่วนหนึ่งหันมาปลูกอ้อยมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าปีนี้ผลผลิตจะมีราคาดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้มีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ปีที่ผ่านมา มีผลผลิตอ้อยเข้าโรงงานถึง 105 ล้านตัน ส่วนฤดูกาลผลิตใหม่คือ 2559/60 คาดว่าเกษตรกรจะเริ่มปลูกอ้อยได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ถ้าหากฝนยังไม่ตกตามฤดูกาล ก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อย เพราะจะทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง และต้องลงทุนปลูกซ่อมอ้อยที่ตายไปมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อผลผลิตอ้อยในปีหน้า

ด้านแหล่งข่าววงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มราคาอ้อยให้แก่ชาวไร่ฤดูกาลผลิตปี 2558/59 อีกตันละ 160 บาท จากราคาที่กำหนดไว้เป็นรายเขต 2 ราคา คือ 773 และ 808 บาทต่อตันไม่เกินวันที่ 9 เมษายนนี้ เพื่อเป็นของขวัญแก่ชาวไร่

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแนวทางเพิ่มราคาอ้อย กระทรวงอุตสาหกรรมจะให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) กู้เงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่เห็นชอบในหลักการกู้เงินจากธ.ก.ส.ในการเพิ่มค่าอ้อยเพื่อช่วยเหลือให้ชาวไร่หลังจากที่ต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นมากระดับ 1.1 พันบาทต่อตัน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการเพิ่มเงินดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการในราชสีห์ร้องให้รัฐบาลราชสีห์ดำเนินการฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ว่าไทยทำผิดเงื่อนไขด้วยการอุดหนุนเงินแก่อุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการไทยได้เดินทางไปราชสีห์เพื่อพยายามชี้แจงถึงความจำเป็น และยืนยันว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ผิดเงื่อนไข เพราะมีการใช้หนี้ตามปกติ ไม่ใช่เงินให้เปล่า ดังนั้น ต้องติดตามรัฐบาลราชสีห์จะมีท่าทีอย่างไร